

Số: /BC-UBND

Ngọc Hồi, ngày tháng năm 2021.

BÁO CÁO

Kết quả công tác PBGDPL, hòa giải ở cơ sở, xây dựng cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật 6 tháng đầu năm 2021

Thực hiện Công văn số 715/STP-PBGDPL ngày 01/06/2021 của Sở Tư pháp tỉnh Kon Tum về báo cáo công tác PBGDPL; hòa giải ở cơ sở; xây dựng cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật 06 tháng đầu năm 2021. UBND huyện báo cáo kết quả như sau:

I. TÌNH HÌNH THỰC HIỆN, KẾT QUẢ ĐẠT ĐƯỢC :

1. Xây dựng Kế hoạch, chỉ đạo, hướng dẫn triển khai thực hiện

Ủy ban nhân dân huyện đã ban hành kịp thời các văn bản, kế hoạch PBTTGDPL, làm cơ sở cho các phòng, ban, ngành của huyện, UBND các xã, thị trấn xây dựng, triển khai thực hiện công tác TTPL ở cơ quan đơn vị mình phù hợp, đạt kết quả tốt và chỉ đạo công tác phổ biến, giáo dục pháp luật; hòa giải ở cơ sở và xây dựng xã tiếp cận pháp luật năm 2021 để tổ chức thực hiện một cách đồng bộ, toàn diện, có hiệu quả. Tập trung duy trì thực hiện Quy chế hoạt động của HĐPBGDPL và quy chế hoạt động của Hội đồng đánh giá tiếp cận pháp luật huyện. Thường xuyên củng cố, kiện toàn Hội đồng phối hợp PBGDPL. Hội đồng đánh giá tiếp cận pháp luật; đội ngũ báo cáo viên pháp luật, tuyên truyền viên pháp luật và tổ hòa giải, hòa giải viên cơ sở đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, hòa giải ở cơ sở và xây dựng xã tiếp cận pháp luật. Ban hành văn bản hướng dẫn về công tác TTPBGDPL làm cơ sở cho các cơ quan, ban, ngành liên quan; UBND các xã, thị trấn triển khai thực hiện.¹

2. Kết quả đạt được

2.1. Củng cố, kiện toàn và nâng cao chất lượng Hội đồng phối hợp PBGDPL các cấp, đội ngũ thực hiện công tác PBGDPL

- Đối với Hội đồng PHPBGD pháp luật và Hội đồng đánh giá tiếp cận pháp luật huyện: Sau khi có sự thay đổi về nhân sự lãnh đạo huyện, UBND huyện đã ban hành Quyết định số 738/QĐ-UBND ngày 22/05/2020 về việc kiện toàn Hội đồng phối hợp PBGDPL huyện và Quyết định số 739/QĐ- UBND ngày 22/05/2020 của UBND huyện về kiện toàn Hội đồng đánh giá tiếp cận pháp luật huyện để chỉ đạo thực hiện

¹ Kế hoạch số 332/KH- HĐĐG, ngày 28/01/2021 của UBND huyện về Hoạt động của Hội đồng đánh giá tiếp cận pháp luật huyện năm 2021; kế hoạch số 275/KH-UBND ngày 27/01/2021 về công tác phổ biến, giáo dục pháp luật; hòa giải ở cơ sở; xây dựng cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2021 trên địa bàn huyện; Kế hoạch số 96/KH-HĐPBGDPL ngày 19 tháng 2 năm 2021 về Hoạt động của Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật huyện Ngọc Hồi năm 2021; Quyết định số 738/QĐ-UBND ngày 22/05/2020 về việc kiện toàn Hội đồng phối hợp PBGDPL huyện và Quyết định số 739/QĐ- UBND ngày 22/05/2020 của UBND huyện về kiện toàn Hội đồng đánh giá tiếp cận pháp luật huyện

có hiệu quả công tác PBGDPL và xây dựng xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật, Hội đồng phối hợp PBGDPL huyện theo quy định.

- *Đối với đội ngũ báo cáo viên pháp luật*: Thường xuyên rà soát, củng cố, kiện toàn đội ngũ báo cáo viên cấp huyện đúng theo quy định của pháp luật để đáp ứng tốt yêu cầu nhiệm vụ công tác phổ biến, giáo dục pháp luật trên địa bàn huyện. Đồng thời chỉ đạo đội ngũ báo cáo viên pháp luật đăng ký tham gia hội thi báo cáo viên pháp luật giỏi về tuyên truyền phòng chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí do tỉnh tổ chức theo quy định².

- *Đội ngũ tuyên truyền viên pháp luật cơ sở*: UBND huyện thường xuyên chỉ đạo các xã, thị trấn đã làm tốt công tác củng cố, kiện toàn đội ngũ tuyên truyền viên pháp luật ở cơ sở và đội ngũ công chức pháp chế, giáo viên giảng dạy pháp luật trong các trường học trên địa bàn huyện. Đến nay toàn huyện có tổng số 201 người làm công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, trong đó: (16 báo cáo viên pháp luật cấp huyện và 185 tuyên truyền viên pháp luật ở các xã, thị trấn).

2.2. Kết quả về công tác phổ biến, giáo dục pháp luật.

- Kết quả đạt được:

+ UBND huyện đã ban hành Kế hoạch giao cho cơ quan Thường trực hội đồng có trách nhiệm xây dựng chương trình, kế hoạch TTPBPL cụ thể của từng quý, hướng dẫn các ban, ngành, đoàn thể, các xã, thị trấn tổ chức tuyên truyền, phổ biến pháp luật, theo dõi, kiểm tra và định kỳ báo cáo kết quả cho Chủ tịch hội đồng thông qua cơ quan thường trực là phòng Tư pháp.

+ Công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật được triển khai bằng nhiều hình thức phong phú, đa dạng như: Tư vấn pháp luật, hòa giải ở cơ sở... Thu hút được nhiều người dân tham dự. Chất lượng đội ngũ báo cáo viên pháp luật, tuyên truyền viên pháp luật được nâng cao ngày càng đáp ứng yêu cầu. Việc triển khai thực hiện mô hình “*ngày pháp luật*” bước đầu mang lại hiệu quả thiết thực, góp phần nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của cán bộ, công chức, viên chức và nhân dân.

+ Các ban, ngành, đoàn thể; UBND các xã, thị trấn, hàng năm tổ chức các đợt Hội nghị TTPBGDPL cho các cơ quan, ban ngành; Các xã, thị trấn và nhân dân trên địa bàn huyện. Trong 6 tháng đầu năm 2021 đã tiến hành tuyên truyền được 111 cuộc với 6.512 lượt người tham dự, cấp phát miễn phí 5.784 tài liệu tuyên truyền, phổ biến pháp luật (*một số văn bản luật và tờ gấp hỏi đáp pháp luật...*); Tổ chức phát sóng 01 ngày/02 lần trên hệ thống truyền thanh, truyền hình huyện, xã, thị trấn về công tác tuyên truyền PBGDPL. Ngoài ra, công tác TTPBGDPL còn lồng ghép vào các cuộc Hội nghị của các cơ quan, ban, ngành; Các thôn, TDP trên địa bàn huyện.

+ Phòng Văn hóa và Thông tin thường xuyên tổ chức TTPBPL bằng nhiều hình thức như Pano, áp phích, khẩu hiệu, trang thông tin điện tử ..., tổ chức hàng trăm đợt thông tin tuyên truyền bằng phương tiện xe loa lưu động trên địa bàn huyện. Trung tâm VH-TT-DL&TT huyện xây dựng chuyên trang chuyên mục TTPB giới thiệu các văn bản luật có liên quan thiết thực đến đời sống của nhân dân trên địa bàn, giới thiệu

²Quyết định số 238/QĐ-UBND của UBND huyện về việc miễn nhiệm báo cáo viên pháp luật và ban hành Quyết định số 914/QĐ-UBND của UBND huyện về kiện toàn, công nhận báo cáo viên pháp luật huyện Ngọc Hồi.

các tấm gương điển hình về người tốt việc tốt trên hệ thống truyền thanh- truyền hình huyện, phối hợp với Phòng Văn hóa- Thông tin phát thanh trên hệ thống truyền thanh không dây các xã, thị trấn. UBND các xã, thị trấn, phối hợp cùng phòng Tư pháp, các cơ quan, ban, ngành liên quan tổ chức TTPBGDPL cho đối tượng thanh niên trên địa bàn huyện. các nội dung chủ yếu TTPB các quy định về quyền và nghĩa vụ của thanh niên, học sinh, sinh viên... Hình thức tuyên truyền chủ yếu phối hợp ban quản lý các thôn, làng TDP tổ chức lồng ghép tuyên truyền trong các cuộc họp thôn, TDP, cấp phát tờ gấp tuyên truyền.

+ Hàng năm UBND huyện ban hành Kế hoạch hưởng ứng Ngày pháp luật nước CHXHCN Việt Nam trên địa bàn huyện để làm cơ sở cho các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể có liên quan; UBND các xã, thị trấn triển khai thực hiện Ngày pháp luật trên địa bàn huyện đạt hiệu quả. Triển khai thực hiện mô hình “ ngày pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam”, bước đầu mang lại hiệu quả thiết thực, góp phần nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của cán bộ, công chức, viên chức, học sinh, sinh viên và nhân dân trên địa bàn.

- Hạn chế, nguyên nhân:

+ Nguồn nhân lực thực hiện về công tác tuyên truyền PBGDPL còn thiếu về số lượng. Đội ngũ báo cáo viên pháp luật huyện, tuyên truyền viên pháp luật các xã, thị trấn hoạt động kiêm nhiệm, chưa được thường xuyên bồi dưỡng về kỹ năng tuyên truyền. Tuyên truyền PBGDPL tuy có nhiều đổi mới song vẫn còn một số tuyên truyền viên pháp luật chưa đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn hiện nay.

+ Sự quan tâm của một số lãnh đạo đối với việc thực hiện về công tác tuyên truyền PBGDPL chưa cao. Cơ sở vật chất để thực hiện về công tác tuyên truyền PBGDPL ở một số xã, thị trấn chưa áp dụng công nghệ thông tin hiện đại như máy chiếu...

2.3 . Kết quả về công tác hòa giải ở cơ sở:

- Kết quả đạt được:

+ Chỉ đạo xây dựng kế hoạch tuyên truyền Luật Hòa giải ở cơ sở, xây dựng các tình huống hòa giải và hướng dẫn cách thức hòa giải cho các hòa giải viên. Trên địa bàn huyện đã kiện toàn các tổ hòa giải ở cơ sở, với tổng số: 68 tổ hòa giải trong đó: (68 thôn, tổ dân phố) và 552 hòa giải viên. Hiện nay các xã, thị trấn trên địa bàn huyện các tổ hòa giải đã được kiện toàn.

+ UBND các xã, thị trấn phối hợp UBMTTQVN cùng cấp triển khai sâu rộng cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” gắn với nhiệm vụ phát triển văn hóa - xã hội, giữ vững trật tự an toàn xã hội của địa phương, trong đó chú trọng nâng cao chất lượng hòa giải ở cơ sở. Các mâu thuẫn, tranh chấp phát sinh vận động nhân dân giải quyết bằng biện pháp hòa giải. Tỷ lệ hoà giải thành trong số các vụ việc phát sinh hàng năm tăng cao, góp phần ngăn chặn kịp thời các mâu thuẫn phát sinh từ cơ sở, giữ gìn sự đoàn kết, gắn bó trong dân cư, đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội ở địa phương, hạn chế đơn thư, khiếu nại vượt cấp, tiết kiệm thời gian và tiền bạc của cơ quan nhà nước và công dân. Năm 2021 cấp kinh phí thực hiện công tác hòa giải cho các thôn, TDP với tổng số tiền 48.400.000 đồng.

+ *Kết quả tiếp nhận hòa giải 6 tháng đầu năm 2021 các xã, thị trấn với tổng số: 52 vụ trong đó: (Hòa giải thành 47 vụ; Hòa giải không thành 05 vụ).*

- Hạn chế, nguyên nhân:

+ Một số hoà giải viên thực hiện công tác hòa giải còn hạn chế về nghiệp vụ, kiến thức pháp luật, kỹ năng hoà giải.

+ Sự phối hợp giữa các cơ quan có liên quan trong công tác hòa giải đôi lúc chưa chặt chẽ, thường xuyên.

2.4. Kết quả về xây dựng, quản lý, khai thác Tủ sách pháp luật

- Kết quả đạt được:

- Ủy ban nhân dân huyện đã ban hành Kế hoạch số 921/KH- UBND, ngày 14/6/2019 về thực hiện Quyết định số 14/2019/QĐ-TTg ngày 13/3/2019 của Thủ tướng Chính phủ về xây dựng, quản lý, khai thác Tủ sách pháp luật trên địa bàn huyện. Qua kiểm tra, rà soát, hiện nay trên toàn huyện có 42 tủ sách pháp luật, trong đó: UBND các xã, thị trấn, lực lượng vũ trang xây dựng, quản lý, khai thác 09 tủ sách và khối trường học xây dựng, quản lý, khai thác 33 tủ sách pháp luật. Nhìn chung việc xây dựng, khai thác, quản lý tủ sách pháp luật tại UBND các xã, thị trấn và các trường học, thư viện từng bước được nâng lên, đi vào hoạt động ổn định, phát huy được hiệu quả, tạo thói quen văn hóa đọc trong trường học. Hàng năm mỗi xã, thị trấn đã bố trí kinh phí 2.000.0000 đồng để mua các loại sách pháp luật để bổ sung vào tủ sách pháp luật cho nhân dân và học sinh nghiên cứu, tìm hiểu.

- **Hạn chế, nguyên nhân:** Tủ sách pháp luật ở một số xã, thị trấn hoạt động hiệu quả chưa cao, việc cập nhật, bổ sung các văn bản pháp luật mới cho TSPL chưa được kịp thời. Kinh phí về trang thiết bị, cơ sở vật chất cho việc khai thác, quản lý TSPL còn hạn chế.

2.5. Kết quả về công tác xây dựng cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật

- Kết quả đạt được:

+ Thực hiện nhiệm vụ xây dựng cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật theo Quyết định số 619/QĐ-TTg, tiêu chí thành phần 18.5 về xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật tại các xã xây dựng nông thôn mới. UBND các xã, thị trấn đã tiến hành công khai các thủ tục hành chính đúng quy định. Cán bộ, công chức phục vụ các tổ chức, cá nhân khi thực hiện thủ tục hành chính cơ bản được sự hài lòng của người dân. UBND các xã đã thực hiện công khai minh bạch, dân chủ, đảm bảo dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra. An ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được bảo đảm, không để xảy ra trọng án; tội phạm và tệ nạn xã hội trên địa bàn xã giảm so với năm trước. Đã ban hành các văn bản quy phạm pháp luật, kế hoạch triển khai nhiệm vụ được giao để thi hành Hiến pháp, pháp luật, chỉ đạo cán bộ, công chức triển khai thực hiện đúng yêu cầu, tiến độ. UBND các xã thành lập, kiện toàn tổ hòa giải và công nhận tổ trưởng tổ hòa giải; hòa giải viên. Trên cơ sở bảng tổng hợp, đánh giá, chấm điểm các tiêu chí tiếp cận pháp luật, Ủy ban nhân dân các xã tự đánh giá xã về cơ bản đã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật theo quy định. Việc đánh giá chuẩn tiếp cận pháp luật còn giúp người dân ở cơ sở nắm bắt, thực hiện và được quyền tiếp cận thông tin liên quan đến đời sống của mình; người dân được tham gia bàn bạc và quyết định những vấn đề có liên quan đến đời sống khu dân cư cũng như được hưởng những chính sách xã hội theo quy định. Ý thức trách nhiệm cán bộ, công chức, nhân dân trong thi hành và chấp hành pháp luật được nâng cao.

+ Kết quả đánh giá công nhận cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2021

(8/8 các xã, thị trấn đạt chuẩn, đạt 100%).

2.6. Tổ chức thực hiện các Chương trình, Đề án về PBGDPL

- **Kết quả đạt được:** UBND huyện ban hành Kế hoạch số 1432/KH-UBND, ngày 27/9/2017 Kế hoạch triển khai thực hiện chương trình PBGDPL giai đoạn 2017-2021 trên địa bàn huyện Ngọc Hồi. UBND huyện chỉ đạo các các phòng, ban, các cơ quan liên quan, UBND các xã, thị trấn xây dựng Kế hoạch cụ thể triển khai công tác TTPBPL trên địa bàn, nhằm tạo chuyển biến mạnh mẽ trong nhận thức và ý thức tuân thủ, chấp hành, tự giác học tập, tìm hiểu pháp luật, xây dựng lối sống và làm việc theo pháp luật trong toàn xã hội; đưa công tác PBGDPL phát triển ổn định, bền vững, đi vào chiều sâu, thiết thực, hiệu quả, góp phần bảo đảm thực hiện đầy đủ quyền được thông tin về pháp luật của công dân. Bảo đảm triển khai sâu rộng, toàn diện, đồng bộ các hình thức PBGDPL; Cơ quan, tổ chức, cá nhân thực hiện đầy đủ trách nhiệm được giao theo Luật Phổ biến, giáo dục pháp luật; Xây dựng và nhân rộng các mô hình, cách làm mới, hiệu quả, phù hợp với từng nhóm đối tượng, địa bàn và nhu cầu của nhân dân, chú trọng ứng dụng công nghệ thông tin. Ngoài ra hàng năm UBND huyện ban hành kế hoạch TTPBPDPL năm làm cơ sở cho các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể; UBND các xã, thị trấn triển khai thực hiện công tác TTPBPL.

- Hạn chế, nguyên nhân.

+ Trong năm 2021 bùng phát dịch bệnh Covid - 19 liên tục nên việc tổ chức các hội nghị phổ biến, giáo dục pháp luật trực tiếp cho người dân, công chức gặp rất nhiều khó khăn trong tổ chức triển khai thực hiện tuyên truyền PBGDPL.

- Chương trình, đề án, Kế hoạch về công tác phổ biến, giáo dục pháp luật giai đoạn 2017- 2021 tương đối nhiều, phạm vi rộng, trong khi đó nguồn nhân lực, kinh phí phân bổ cho lĩnh vực phổ biến, giáo dục pháp luật, hòa giải ở cơ sở và xây dựng xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật huyện, các xã, thị trấn ít chưa tương xứng yêu cầu nhiệm vụ chính trị đặt ra, nên thực hiện còn gặp nhiều khó khăn trong quá trình thực hiện.

II. PHƯƠNG HƯỚNG, NHIỆM VỤ, GIẢI PHÁP CÔNG TÁC 6 THÁNG CUỐI NĂM 2021.

1. Tiếp tục triển khai tuyên truyền, phổ biến Hiến pháp, pháp luật và văn bản dưới luật, đặc biệt các Luật liên quan trực tiếp đến quyền và lợi ích của nhân dân.

2. Nâng cao năng lực quản lý Nhà nước, tăng cường trách nhiệm, tính chuyên nghiệp trong công tác phổ biến giáo dục pháp luật, đổi mới về nội dung và hình thức tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật. Tổ chức Ngày pháp luật có trọng tâm, trọng điểm. Tăng cường quản lý, tập trung nâng cao chất lượng và số lượng vụ việc trợ giúp pháp lý. Triển khai thực hiện có hiệu quả Luật hòa giải ở cơ sở. Triển khai kịp thời, có hiệu quả các luật có hiệu lực.

3. Nâng cao vai trò, hiệu quả tham gia của ngành Tư pháp liên quan tới việc xử lý các vấn đề pháp lý phát sinh trong quá trình phát triển kinh tế - xã hội của địa phương; Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin phục vụ có hiệu quả hoạt động chỉ đạo, điều hành công tác tư pháp và nhanh gọn, thuận lợi cho người dân.

4. Tiếp tục đẩy mạnh thực hiện các Đề án, Chương trình, Kế hoạch của UBND huyện về công tác phổ biến, giáo dục pháp luật giai đoạn 2017-2021 trên địa bàn huyện.

5. Thường xuyên củng cố, kiện toàn kịp thời các tổ hòa giải ở cơ sở; tổ chức đánh giá sơ kết, tổng kết về công tác hòa giải ở cơ sở để biểu dương, khen thưởng những cá nhân, tập thể có thành tích xuất sắc trong công tác hòa giải ở cơ sở theo quy định.

6. Tổ chức kiểm tra, đánh giá công tác xây dựng xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2021 trên địa bàn huyện. Ban hành Quyết định công nhận xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2021 và tổ chức công bố quyết định công nhận xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2021 theo quy định.

Trên đây là Báo cáo công tác PBGDPL, hòa giải ở cơ sở, xây dựng cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật 6 tháng đầu năm 2021 của UBND huyện Ngọc Hồi./.

Nơi nhận:

- Sở Tư pháp (b/c);
- TT Huyện ủy (b/c);
- CT, các PCT UBND huyện;
- Phòng Tư pháp;
- Lưu: VT, TH.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

Y Lan

